

**KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY TUẦN 28 (TUẦN 1 - THÁNG 4 - NĂM 2025)**

(Thời gian từ ngày 31/3 đến ngày 04/4/2025)

Thứ, ngày, tháng	Thời lượng	Chủ đề/CD nhánh	Nội dung giảng dạy	Xác nhận của người được dạy thay
Sáng thứ 2 ngày 31/3/202 5 (Dậy lớp: Mẫu giáo Lớn D1)	01 giờ (từ 9h-10h)	Chủ đề: Phương tiện và QĐ giao thông; CDN: Một số phương tiện giao thông	<b>1. Hoạt động chơi ngoài trời:</b> - Quan sát có mục đích: QS chơi sân giao thông; - Trò chơi: Hộp quà bí mật; chọn rau; - Chơi tự do: Chơi với vật liệu thiên nhiên nước, cát, sỏi., ném bóng với đồ chơi ngoài trời đu quay, cầu trượt ngoài sân trường..	
			<b>2. Chơi, hoạt động ở các góc:</b> - Tên các góc: Góc XD: Xây dựng mô hình bến xe; Góc phân vai: Cửa hàng, gia đình, BS; Góc tạo hình: Cắt, dán 1 số hình ảnh PTGT; Góc ÂN: Hát các bài trong CD; Góc khám phá khoa học: Lau lá cây, chăm sóc cây, chơi với cát, nước... - Mục đích yêu cầu: Rèn kỹ năng cho trẻ xếp chồng, để xd mô hình bến xe; Trẻ biết TH vai chơi của mình, khi chơi biết liên kết giữa các nhóm chơi; Rèn kỹ năng cho trẻ cắt dán bố cục bức tranh; Rèn kỹ năng hát, vận động theo nhạc; Trẻ biết cách chăm sóc cây, lau lá cây, nhổ cỏ.... - Đồ chơi học liệu: Khối hộp, nút nhựa hàng rào, vỏ sữa, viên gạch, sỏi, cây hoa nhà các khối nhựa nhỏ...; Đồ chơi Bán hàng, bộ đồ chơi gia đình, bác sĩ...; Kéo, giấy, hồ dán, bút sáp, sách, tranh ảnh ....; Xắc xô, phách tre, trống...; Khăn, bình tưới nước, cát sỏi, nước.	
			- Tổ chức HĐ: Cho trẻ hát bài inh lá ơi. Cô trò chuyện với trẻ về nội dung bài hát. Cô dẫn dắt vào giờ chơi sau đó cô giới thiệu các góc chơi . Cô và trẻ cùng nhau thảo luận cách chơi, cho trẻ nhận vai chơi. Trẻ về góc chơi và lấy đồ chơi ra chơi. Cô gợi ý giúp trẻ phân vai, nhập vai chơi. VD: Hôm nay các con định xây dựng như thế nào? Ai là chủ công trình, ai là bác thợ xây... Trong quá trình trẻ chơi cô gợi ý hướng dẫn trẻ chơi, cô có thể nhập vai chơi cùng trẻ. '- Kết thúc: gần hết giờ cô nhận xét từng nhóm chơi, góc chơi.	

Thứ, ngày, tháng	Thời lượng	Chủ đề/CĐ nhánh	Nội dung giảng dạy	Xác nhận của người được dạy thay
<b>Chiều thứ 6 ngày 04/4/2025 (Dậy lớp: Nhà trẻ A1)</b>	03 giờ (từ 14h-17h)	<b>Chủ đề:</b> Bé có thể đi khắp nơi bằng phương tiện gì; <b>CĐN:</b> Phương tiện giao thông đường thủy	Thực hiện các nội dung hoạt động buổi chiều tại lớp, bao gồm các hoạt động: 1. Ăn bữa phụ: Phối hợp với đ/c giáo viên tại lớp tổ chức ăn cho trẻ ăn bữa phụ: Chuẩn bị bàn, ghế để tổ chức cho trẻ ăn phụ. Cô dạy trẻ cách rửa tay trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, đặc biệt chú ý quan tâm chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới ốm dậy, SDD. 2. Chơi Tập: - Ôn kiến thức cũ: Ôn các bài thơ, bài hát đã học. - Đọc đồng dao "Đi cầu đi quán; Dung dăng dung dè; Kéo cưa lừa xẻ". - Chơi tự do với đồ chơi bé yêu thích ở các góc. 3. Ăn chính: Cô dạy trẻ cách rửa tay, rửa mặt trước và sau khi ăn, tổ chức cho trẻ ăn, động viên cho trẻ ăn hết suất, chăm sóc trẻ ăn chậm, biếng ăn, mới ốm dậy, SDD, dạy trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định, trẻ ăn hết suất không làm rơi vãi. Trẻ tiết kiệm điện và nước khi sử dụng. 4. Chơi/Trả trẻ: Xem sách truyện về các loại phương tiện giao thông đường thủy như thuyền, tàu thủy, ca nô, thuyền buồm... - Nêu gương cuối tuần, phát phiếu bé ngoan. - Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ trong ngày, nhắc nhở trẻ chào bố, mẹ khi tới đón, chào cô chào các bạn khi về.	

**NGƯỜI THỰC HIỆN  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG**

**HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT**

**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**Đặng Thị Hải Yến**



